

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่ง ซาอุดีอาระเบีย เปิดตัว “NEOM” เมืองใหม่แห่งอ

อนาคต

NEOM ผสานรวมวิถีชีวิตแบบใหม่และจุดตัดทางยุทธศาสตร์การค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

- NEOM มุ่งสร้างสถานที่อยู่อาศัยและที่ทำงานที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด และรองรับอนาคตมากที่สุด
- NEOM เป็นอิสระจากกรอบการทำงานของรัฐบาล โดยมีนักลงทุน นักธุรกิจ และนักนวัตกรรมคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
- NEOM ตั้งอยู่ในทำเลอันโดดเด่นที่เชื่อมเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาเข้าด้วยกัน และจะมีภาคเศรษฐกิจสำคัญๆ ที่มีอนาคตสดใสที่สุดในโลก
- NEOM มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 26,500 ตารางกิโลเมตร ช่วยให้โครงการนี้เติบโตได้อย่างรวดเร็วในฐานะศูนย์กลางของโลกที่มีศักยภาพในการรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดจากอาระเบีย เอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเอาไว้ด้วยกัน
- NEOM จะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ในไม่กี่ปีข้างหน้าจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะแห่งซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน บิน อับดุลลาฮิซ อัล ซาอุด มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย รองนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบีย และองค์ประธานกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะแห่งซาอุดีอาระเบีย (PIF) ทรงเปิดโครงการเมืองใหม่ NEOM ในวันนี้ (24 ต.ค.)

NEOM เกิดจากวิสัยทัศน์ Vision 2030 ของซาอุดีอาระเบีย ที่ต้องการให้ประเทศพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ที่สำคัญของชีวิต NEOM มีเป้าหมายในการพลิกโฉมประเทศให้เป็นศูนย์กลางของโลก ผ่านการนำเสนอห่วงโซ่มูลค่าด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย และองค์ประธานกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะแห่งซาอุดีอาระเบีย (PIF) ระบุว่า “NEOM จะเน้นไปที่ภาคส่วนการลงทุนพิเศษ 9 ส่วน รวมถึงสภาพความเป็นอยู่

ของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของอารยธรรมมนุษย์ พลังงานและน้ำ โมบิลิตี้ เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล การผลิตขั้นสูง สื่อ และความบันเทิง โดยมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นพื้นฐาน การมุ่งเน้นในภาคส่วนเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตและความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมระหว่างประเทศและการผลิต เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การสร้างงาน และการขยายตัวของจีดีพีในราชอาณาจักร NEOM จะดึงดูดการลงทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตร โดยจะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ในไม่กี่ปีข้างหน้าจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะแห่งซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ”

NEOM ตั้งอยู่ในทำเลอันโดดเด่น และมีศักยภาพในการรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดจากอาระเบีย เอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาไว้ด้วยกัน NEOM ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 26,500 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่ติดอ่าวอะกาบาและมีทะเลแดงโอบล้อมทางตอนใต้และตะวันตก ทำให้มีชายฝั่งทอดยาวต่อเนื่องกว่า 468 กิโลเมตร ทั้งยังมีทิวเขาสูง 2,500 เมตรทางฝั่งตะวันออก สายลมที่พัดผ่านอย่างสม่ำเสมอ ทำให้อากาศกำลังสบาย นอกจากนี้ สายลมและแสงแดดยังทำให้ NEOM สามารถพึ่งพาตนเองด้วยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน

NEOM ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เพราะเกือบ 1 ใน 10 ของกระแสการค้าโลกต้องผ่านที่นี่ นอกจากนี้ ท่าเลทองจะเอื้อให้เมืองเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะศูนย์กลางของโลกที่เชื่อมเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาเข้าด้วยกัน โดย 70% ของประชากรโลกสามารถเข้าถึงเมืองนี้ได้ภายใน 8 ชั่วโมง ก่อให้เกิดศักยภาพในการผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของภูมิภาคสำคัญๆทั่วโลก ทั้งความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย การเรียนการสอน การอยู่อาศัย และการทำงาน

สถานที่ตั้งของเมืองยังเป็นประตูหลักสู่ King Salman Bridge ที่เชื่อมทวีปเอเชียและแอฟริกา ทำให้เมืองนี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ขอบเขตของ NEOM จะขยายข้ามชายแดนอียิปต์และจอร์แดน ซึ่งจะส่งผลให้ NEOM เป็นไพรเวทโซนแห่งแรกที่ครอบคลุม 3 ประเทศ

การลงทุนและการระดมทุนจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อ NEOM อันเป็นโครงการหัวหอกทางเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนจาก PIF กองทุนรายใหญ่ที่เข้าถึงนักลงทุนและบริษัทใหญ่มากมายทั่วโลก โดยจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จของ NEOM

นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งอนาคตของซาอุดีอาระเบียแล้ว NEOM ยังปรารถนาที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตของโลกด้วย โดยตั้งเป้าที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตามยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาวของ PIF ที่มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบีย

NEOM เป็นอิสระจากกรอบการทำงานของรัฐบาล แต่ไม่มีอำนาจอธิปไตย NEOM จะใช้กรอบกฎหมายที่ส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรมทางสังคม และความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล โดยมี นักลงทุน นักธุรกิจ และนักนวัตกรรมคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการพัฒนา โดยเฉพาะวิธีสร้างกรอบการทำงานด้านเศรษฐกิจ การออกแบบผังเมือง และการดึงดูดผู้มีความสามารถที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเมืองและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยในเมือง

เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ตรัสว่า “NEOM เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดบนพื้นที่สีเขียว ทำให้มีความโดดเด่นเหนือสถานที่อื่นๆ ที่พัฒนาและสร้างมาแล้วหลายร้อยปี เราจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจอันสดใส และเทคโนโลยีแห่งอนาคตจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา NEOM อาทิ โซลูชันด้านการเดินทางใหม่ๆ ตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไปจนถึงโดรนโดยสาร วิธีการใหม่ๆ ในการเพาะปลูกและแปรรูปอาหาร การดูแลสุขภาพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดแบบองค์รวม อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฟรี การศึกษาออนไลน์ต่อเนื่องคุณภาพสูงและไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งกำหนดให้บ้านเรือนปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ผังเมืองที่สนับสนุนการเดินทางและการปั่นจักรยาน การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น และอีกมากมาย ซึ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ที่คำนึงถึงอนาคตของมนุษยชาติ ควบคู่กับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ดีที่สุดและแนวโน้มทางเศรษฐกิจอันโดดเด่น”

NEOM จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยแห่งอนาคตมาใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงรับประกันความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ผู้มาเยือน และนักลงทุน

เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก บริการและกระบวนการทั้งหมดใน NEOM จะอยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ 100% ทั้งในส่วนของกฎหมาย การปกครอง การลงทุน และอื่นๆ นอกจากนี้ NEOM จะยึดมาตรฐานความยั่งยืนสูงสุด ดังนั้น การทำธุรกรรม การเดินทาง และการร้องเรียนทั้งหมดจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้กระดาษ

นอกจากนี้จะมีการใช้แนวคิดใหม่ด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อมาเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และผู้นำทางธุรกิจแบบเต็มเวลา ส่วนงานที่ทำซ้ำๆ และเสียแรงมากจะใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งอาจมีจำนวนมากกว่าประชากรในเมือง ดังนั้น มีแนวโน้มว่าจีดีพีต่อหัวของ NEOM จะอยู่ในระดับสูงสุดในโลก องค์กรประกอบทั้งหมดนี้จะทำให้ NEOM เป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และจะกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดในโลก

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEOM ได้ที่ <http://www.DISCOVERNEOM.COM>

ที่มา: กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะแห่งชาติอาระเบีย